

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến nay, Tuyên ngôn Độc lập vẫn mang giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.



Diện mạo nông thôn mới xã Đông Phương (Đông Hưng).

Mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ông Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều thấy rất tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam - một dân tộc đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập". Theo ông Nguyễn Bá Côn: Tuyên ngôn Độc lập đã khai sinh ra nước Việt Nam mới, đưa đất nước ta từ một nước chưa có tên trên bản đồ trở thành một quốc gia độc lập; đồng thời, cổ vũ, động viên các dân tộc thuộc địa, nhân dân bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tuyên ngôn Độc lập không chỉ tôn vinh tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa mà còn kết tinh những giá trị của lịch sử của nhân loại, của lẽ phải và chân lý: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

nước ta ngày càng hùng cường, phồn vinh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín mà Việt Nam đạt được hôm nay minh chứng điều đó và kết tinh sức sáng tạo của Đảng ta, nhân dân ta; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hòa cùng lịch sử oai hùng của dân tộc trong các cuộc kháng chiến, lời thề độc lập với chủ nghĩa yêu nước nồng nàn trên các lĩnh vực. Nếu như trong kháng chiến, Thái Bình là tình đầu tiên của miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha (năm 1966), 5 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm thì hôm nay Thái Bình là điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới với 100% số xã, 7/7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đang tích cực huy động nguồn

lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với đích đến là thay đổi diện mạo quê hương theo hướng văn minh, hiện đại, người dân có cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Vượt qua những khó khăn, trở ngại của một tỉnh nông nghiệp, Thái Bình đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa với việc tích cực huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông kết nối Thái Bình với các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ. Đặc biệt, khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, Khu kinh tế Thái Bình đang được đầu tư xây dựng đã nâng tầm vị thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp, đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương tiếp nhận 2 dự án nhà máy: Lotes Thái Thụy Việt Nam và Greenworks Thái Bình Việt Nam với vốn đầu tư lớn tại khu công nghiệp Liên Hà Thái là bước khởi đầu thuận lợi, đánh dấu bước phát triển mới trong thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Ông Phạm Văn Tùng, 95 tuổi đời, 73 năm tuổi đảng ở xã Đông Hợp (Đông Hưng) đánh giá: Sự đổi mới trên quê hương hôm nay là niềm tự hào, phấn khởi, là kết quả của sự hy sinh, đóng góp công sức, trí tuệ của lớp lớp những người con Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Trên đã phát triển của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, tôi tin rằng Thái Bình sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, tiếp tục phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong bối cảnh bối cảnh khó song Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, kiên trì thực hiện mục tiêu kép và đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, tạo ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Cũng trong gian khó, tinh thần yêu nước của nhân dân Thái Bình càng được nhân lên, thể hiện qua khi thể thi đua lao động sản xuất ở khắp các địa phương để bù lại những thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến đất, phá dỡ công trình phục vụ thi công các công trình giao thông. Qua 2 đợt, đã có 711 căn bộ, nhân viên y tế, giảng viên, sinh viên y khoa của Thái Bình tình nguyện lên đường góp sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch; cùng với đó, 140 tấn hàng hóa thiết yếu được gửi đến người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm cùng cả nước chiến thắng đại dịch Covid-19 của Đảng bộ, quân và dân Thái Bình.

Giữ vững lời thề độc lập, khắc ghi lời Bác dạy trong những lời Người về thăm, Thái Bình tích cực thực hiện chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với quyết tâm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tiếng vọng của Tuyên ngôn Độc lập, với sự đoàn kết, nhất trí của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, với khát khao cháy bỏng của hàng triệu người dân Thái Bình trong và ngoài tỉnh về quê hương đổi mới, phát triển, chắc chắn mục tiêu chúng ta đặt ra sẽ sớm thành hiện thực.

NGUYỄN HINH

Đồng chí Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh



Qua xem lại các thước phim lịch sử, tư liệu về Cách mạng Tháng Tám, về thời khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình mới thấy sức mạnh, khát vọng giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và có thể khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không một thế lực nào có thể ngăn cản dân tộc đi giành độc lập, tự do. Tinh thần ấy đã được truyền đến thế hệ chúng tôi đó là "Xé dọc Trường Sơn đi cứu nước", "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", chúng tôi thể với nhau đánh tan giặc Mỹ mới về quê hương. Thế hệ chúng tôi luôn tự hào sinh ra ở miền quê đã chi viện cao nhất sức người, sức của cho tiền tuyến đánh Mỹ, điều này cũng thể hiện chí khí, khát vọng của người Thái Bình song cũng tiếp nối được khát vọng độc lập, tự do của Cách mạng đấu bảo vệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình



Tuổi trẻ Thái Bình luôn tự hào về những đóng góp của lớp lớp thế hệ thanh niên trong các cuộc kháng chiến và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương và viết tiếp trang sử mới của Đoàn, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thái Bình đã triển khai hiệu quả các phong trào: "Tuổi trẻ Thái Bình tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Tuổi trẻ Thái Bình xây dựng đô thị văn minh"; "Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu"; "Thanh niên khởi nghiệp"... đạt được những kết quả tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng; bổ trợ lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch của tỉnh; huy động nguồn lực xã hội hóa của các đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch..., được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh



76 năm qua, Công an Thái Bình đã có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn hiện nay, toàn lực lượng đã triển khai thực hiện đồng bộ các phương án, kế hoạch và biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tế nạn xã hội, triệt tiêu nhiều băng ổ nhóm tội phạm. Hiệu lực, hiệu quả quân y nhà nước về an ninh trật tự từng bước được nâng lên, bảo đảm giữ vững kỷ cương, pháp luật và trật tự an toàn xã hội, phục vụ thiết thực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, Công an Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, quyết tâm xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng Công an tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed



Sau 76 năm giành được độc lập và sau 35 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta giữ được hòa bình, độc lập, thống nhất, mọi người dân đều được thực hiện quyền của mình, đây là thành công lớn không phải quốc gia nào cũng có được. Chúng ta kiêu hãnh trước thế giới về xã hội hiện nay, đặc biệt là những người đã đi qua chiến tranh như chúng tôi thấy rằng đó là giấc mơ đã thành hiện thực. Và có thanh công trên là do đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng đã hoạch định đường hướng rất rõ để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Tôi tin chắc rằng với truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường" năm 2045 sẽ trở thành hiện thực.

Ông Nguyễn Hữu Yến, nguyên Đội trưởng Đội du kích xã Nguyễn Xá (Đông Hưng)



Cách đây 76 năm, toàn dân xã Nguyễn Xá (Đông Hưng) đã vùng dậy đấu tranh đòi địa chủ trả lại ruộng đất, giảm sưu thuế cho dân cày; một lòng theo Đảng, Bác Hồ ra đời kháng chiến, cùng quân và dân cả nước đoàn kết chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, để rồi mọi người dân về an hưởng phúc, vui sướng khi được nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Nay càng mừng hơn khi thấy quê hương, đất nước đổi thay từng ngày, kinh tế - xã hội phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Tinh thần đoàn kết vẫn luôn được phát huy trên từng chặng đường lịch sử của dân tộc, nay càng được nhân lên gấp bội sát cánh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa duy trì, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

NHÓM PHÓNG VIÊN

VŨ THƯ

Khẩn trương ứng phó khi xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại Nam Định

Ngay sau khi nhận được thông tin về ổ dịch Covid-19 tại huyện Hải Hậu và Giao Thủy (Nam Định), huyện Vũ Thư khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với diễn biến mới của dịch, trọng tâm là rà soát, truy vết những người đã từng đến địa bàn hoặc tiếp xúc với người ở 2 huyện trên của tỉnh Nam Định.



Thị trấn Vũ Thư tổ chức lực lượng ký cam kết, nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

2 huyện có dịch của tỉnh Nam Định khẩn trương khai báo y tế, theo dõi sức khỏe.

Để nhân dân nắm bắt nhanh thông tin và phối hợp thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, từ sáng ngày 1/9, Đài Truyền thanh xã Hồng Phong tiếp âm Đài TTTT huyện 2 giờ/lượt và liên tục phát sóng các chương trình tuyên truyền, thông tin tình hình dịch Covid-19 tại Nam Định, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, xã. Ông Trần Duy Dũng, thôn Thái Phú Thọ, xã Hồng Phong cho biết: Thông thường, tôi thường vận chuyển những đồ của gia đình sang tiểu thụ tại thị trường Nam Định thông qua bến đò Thái Phú 2. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin dịch Covid-19 tại Nam Định đang diễn biến phức tạp, tôi sẽ tạm thời dừng hoạt động kinh doanh của gia đình. Mặc dù có ảnh hưởng về kinh tế nhưng với ông Dũng hiện nay, công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho

Thái Bình tạm thời không sang Nam Định. Xã phối hợp với chốt kiểm soát dịch Covid-19 phà Sa Cao, dựa trên khai báo y tế tại chốt, tiến hành rà soát, phân loại những người từng đến địa bàn huyện Hải Hậu và huyện Giao Thủy trong 14 ngày qua, từ đó cung cấp danh sách này cho cơ quan y tế để

rà soát, quản lý và yêu cầu xét nghiệm sàng lọc, cách ly theo quy định. Xã yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán tại khu vực bến phà Sa Cao tạm dừng hoạt động, tạm thời không tiếp xúc cách ly y tế tại gia đình. Cùng với đó, xã tích cực tuyên truyền, vận động, rà soát người dân địa phương từng đến địa bàn

bản thân và cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Đồng chí Đặng Hồng Kỳ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vũ Thư cho biết: Ngay trong sáng ngày 1/9, UBND huyện ban hành Thông báo khẩn số 325/TB-UBND và Văn bản số 1084/UBND-VP về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện khi xuất hiện ổ dịch tại tỉnh Nam Định. Trong đó, huyện chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh thị trấn đến cơ sở thông báo rộng rãi thông tin tình hình dịch Covid-19 tại huyện Hải Hậu, huyện Giao Thủy để nhân dân nắm rõ. Các địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tạm thời không sang tỉnh Nam Định để tránh nguy cơ lây nhiễm. Đối với những trường hợp đã từng sang hoặc tiếp xúc với người ở 2 huyện này từ ngày 18/8 - 1/9, tự giác khai báo y tế để được theo dõi, quản lý và phối hợp phòng, chống dịch theo quy định. Huyện chỉ đạo tổ tư quản phòng, chống dịch ở các thôn, tổ dân phố tăng cường kiểm soát chặt chẽ, tạm thời không tiếp nhận người từ Nam Định đến địa bàn. Các xã duyên giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an huyện tăng cường kiểm soát

chặt chẽ các chốt, bến đò, bến phà, kiên quyết không để người ở vùng dịch vào địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư sẵn sàng nhân lực, phương tiện, tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân đã sang hoặc tiếp xúc với người ở địa bàn có dịch của tỉnh Nam Định, những người làm việc

tại các chốt, bến đò, bến phà sang Nam Định, từ đó hướng dẫn, phân loại, tổ chức cách ly kịp thời. Huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp lơ là, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

QUYNH LƯU

Dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đi, đến các tỉnh Nam Định, Hòa Bình

Cùng với tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Thái Bình đi, đến 52 tỉnh, thành phố theo các thông báo của Sở Giao thông Vận tải kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát ở nước ta đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 1/9/2021, Sở Giao thông Vận tải ra Thông báo số 1451/TB-SGTVT về việc dừng hoạt động vận tải hành khách từ tỉnh Thái Bình đến một số địa phương để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, kể từ ngày 1/9/2021 cho đến khi có thông báo mới tạm dừng hoạt động vận tải hành khách (bao gồm: xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch) từ tỉnh Thái Bình đi, đến các tỉnh Nam Định, Hòa Bình và ngược lại. Đối với vận tải khách liên tỉnh đi đến các địa phương còn lại mỗi đơn vị kinh doanh vận tải chỉ hoạt động không quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị, mỗi phương tiện không được chở quá 50% số người cho phép trong một thời điểm, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 01 ghế... Không được đứng, đổ đón, trả khách khi đi qua địa phương có dịch đã được Bộ Y tế công bố. Xe công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết hạn cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.